



Nancy S. Grasmick  
State Superintendent of Schools

200 West Baltimore Street, Baltimore, MD 21201 410-767-0100 410-333-6442 TTY/TDD

## Điểm Thi Thảm Định Cấp Trung Học

Kính Gởi Quý Phụ Huynh hoặc Giám Hộ:

Kèm theo thư này là điểm thi của con em quý vị về Kỳ Thi Thảm Định Trung Học của Maryland (HSA). HSA là kỳ thi mà tất cả các học sinh đều phải thi để hoàn tất khóa học cấp trung học thích hợp. Những môn này là Anh Ngữ, chính quyền, sinh vật học, và đại số/phân tích dữ kiện. Mặc dù những môn này được xem như là bài thi của trung học cấp ba, nhưng các học sinh cấp hai cũng có thể thi nếu các em ghi danh học những môn thuộc trình độ cấp ba.

**Con em của tôi có phải thi đậu HSA không?** Tất cả các học sinh đều phải thi HSA vào lúc các em học môn học đó. Những học sinh nào bắt đầu học lớp 9 vào mùa thu 2005 không đòi hỏi phải thi đầu kỳ thi. Những học sinh nào bắt đầu học lớp 9 vào mùa thu 2005 hoặc sau đó đều sẽ phải đạt được điểm thi HSA khá thì mới được cấp bằng tốt nghiệp trung học Maryland.

**Con em của tôi có thi đậu (các) bài thi không?** Hãy so mức điểm của con em quý vị với Mức Điểm Ấn Định Thi Đậu. Mức Điểm Ấn Định Thi Đậu là: Môn Anh ngữ (396), đại số/phân tích dữ kiện (412), chính quyền (394), và sinh vật học (400). Nếu điểm của con em quý vị bằng với Mức Điểm Ấn Định Thi Đậu hoặc cao hơn, có nghĩa là em đã thi đậu.

Maryland dùng mức điểm ấn định nhằm cung cấp mức đo lường chính xác về thành quả của học sinh và để chắc chắn rằng các kỳ thi cho thi vào những thời gian khác nhau đều có thể so sánh tương đương. Mức điểm không chấm theo mẫu tự A, B, hoặc C. Thay vào đó, thành quả của con em quý vị sẽ được tính theo mức điểm thích hợp. Mức điểm thích hợp của HSA là trong khoảng từ 240 đến 650.

**Nhà trường, khu học chánh, và tiểu bang công bố HSA thế nào?** Điểm của nhà trường, khu học chánh, và tiểu bang có đăng trong [www.mdreportcard.org](http://www.mdreportcard.org) sau khi chấm dứt niên khóa, do đó điểm thi có thể bao gồm những chi tiết từ ba kỳ thi HSA: Tháng Giêng, Tháng Năm, và mùa hè.

**Mức Điểm Ấn Định Tối Thiểu là bao nhiêu?** Mức Điểm Ấn Định Tối Thiểu thấp hơn Mức Điểm Ấn Định Thi Đậu. Nếu học sinh bắt buộc phải thi đậu HSA nhưng bị rớt, các em phải đạt được ít nhất là Mức Điểm Ấn Định Tối Thiểu, học sinh vẫn có thể tốt nghiệp nếu tổng số điểm của tất cả các môn trong HSA đáp ứng hoặc vượt trên mức Điểm Tổng Hợp là 1602. Mức Điểm Ấn Định Tối Thiểu là: Môn Anh ngữ (386), đại số/phân tích dữ kiện (402), chính quyền (387), và sinh vật học (391).

Muốn biết thêm chi tiết về HSA, hãy vào [www.marylandpublicschools.org](http://www.marylandpublicschools.org); Chọn phần High School Assessments (Thi Thảm Định Trung Học) ở phía trên đầu của trang Testing (Bài Thi). Muốn biết thêm chi tiết về mức thành đạt của con em quý vị, xin liên lạc với thầy/cô của em. Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland sẽ tiếp tục làm việc với các phụ huynh, nhà trường, và khu học chánh để cải tiến sự thành đạt cho tất cả các học sinh.

Trân Trọng

Nancy S. Grasmick  
Giám Đốc Học Chánh Tiểu Bang

Revised May 3, 2006